

**BÁO CÁO****Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 01/2019  
( từ ngày 15/12/2018 đến ngày 15/01/2019)**

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 01 năm 2019 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN****1. Công tác tuyên truyền, giáo dục**

Các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên trong cán bộ Đoàn đảm bảo theo sự chỉ đạo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm và chúc mừng, tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN-TĐTT với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên của Đoàn quý IV với sự tham gia của 31 đồng chí. Qua đó thông tin kịp thời các nội dung như: hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm thông qua hình thức góp hội; Chỉ thị số 14 của Tỉnh ủy Tây Ninh về nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống lại các thông tin phản động trên internet, mạng xã hội; Nghị quyết về phương hướng hoạt động của Tỉnh ủy năm 2019; Kết quả kỳ họp lần thứ VI, Quốc hội (khóa XIV) và thông tin chuyên đề về “Một số vấn đề về khởi nghiệp sáng tạo trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay”.

Công tác giáo dục truyền thống gắn với các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương được tiếp tục duy trì thông qua các phiên họp chi đoàn, các đợt đi về địa chỉ đỏ, hoạt động về nguồn... như kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2019), kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai (25/01/1959 – 25/01/2019). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo huyện đoàn Bến Cầu, Tân Biên cử hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chuỗi hoạt động do Ban Tuyên giáo thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các văn nghệ sĩ tiêu biểu tổ chức tại khu tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong tại xã Long Phước nhân kỷ niệm **40 năm** chiến tranh biên giới Tây Nam.

Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị triển khai thông qua hình thức tăng cường sử dụng fanpage để tuyên truyền, giới thiệu các gương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị; duy trì đều đặn chuyên mục "Mỗi ngày một tin

tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; chia sẻ chuyên mục "Theo dấu chân Bác" của Tỉnh đoàn... Đến nay, việc sử dụng, quản lý và tuyên truyền của huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên mạng xã hội đã ổn định và được cập nhật thường xuyên; thu hút được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng xã hội. Nhiều gương cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả do tổ chức đoàn các cấp thực hiện được lan tỏa trong đối tượng đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng cho các em thiếu nhi được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Diễn đàn "Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người và các quy định đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật"<sup>1</sup>, Hội thi "Kỹ năng tuyên truyền phòng chống mại dâm trong thanh thiếu niên"<sup>2</sup>...

Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên của Đoàn và lực lượng cán bộ, thanh niên nòng cốt tại địa phương phải thường xuyên tiếp cận và định hướng kịp thời cho thanh niên. Tiếp tục củng cố hoạt động của biệt đội chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý.

## **2. Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên**

Vào ngày 27/12/2018, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và triển khai các nội dung kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện". Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn cần đẩy mạnh, tập trung cho việc đổi mới các phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện trong năm 2019 mà cụ thể là việc phối hợp triển khai các công trình, hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Xuân tình nguyện" cấp tỉnh năm 2019. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có **4 đơn vị**<sup>3</sup> tổ chức ra quân chiến dịch "Xuân tình nguyện" cấp huyện với các hoạt động như trao **20 thẻ BHYT, 10 xe đạp** cho trẻ em nghèo tặng **40 phần** quà cho các hộ gia đình nghèo, thực hiện công trình **500m** "Thắp sáng đường quê", trồng **50 cây xanh**, phát quang dọn vệ sinh **1km** tuyến đường nông thôn, bàn giao **01 cụm trò chơi**, tổng kinh phí tổ chức **232,5 triệu đồng**.

Các hoạt động tình nguyện được tiếp tục triển khai thông qua "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" và các hoạt động tình nguyện tại chỗ được triển khai sâu rộng với các hoạt động phối kết hợp chính quyền địa phương, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên như: tặng **689 phần quà** trị giá **256,7 triệu đồng**; tham gia hiến **175 đơn vị máu**; thực hiện công trình **8,75km** công trình "Thắp sáng đường quê", trị giá **173,450 triệu đồng**; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí **1.300 lượt** nhân dân nghèo, trị giá **20 triệu đồng**; trồng **100 cây xanh**; dặm vá **5,7 km** đường giao thông nông thôn; khởi công xây **02 cây cầu**<sup>4</sup> giao thông nông thôn với chiều dài

<sup>1</sup> Huyện Dương Minh Châu

<sup>2</sup> Huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu,

<sup>3</sup> Huyện đoàn Gò Dầu, Tân Châu, Thành phố, Hòa Thành

<sup>4</sup> Huyện Dương Minh Châu

**33m**, trị giá **147 triệu đồng**; khởi công **01 tuyến đường**<sup>5</sup> giao thông nông thôn với chiều dài **300m**, trị giá **20 triệu đồng**; sửa chữa **02 căn**<sup>6</sup> nhà trị giá **33,7 triệu đồng**.

Các hoạt động tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên khối Công nhân viên chức được duy trì thông qua mô hình “Giúp dân làm thủ tục hành chính”, “Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính” được duy trì 2 ngày/tuần hoặc linh hoạt tùy theo cao điểm, yêu cầu của mỗi đơn vị. Kết quả, đã giúp được hơn **140 lượt** người dân có hoàn cảnh đặc biệt hoàn thành các thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện; tổ chức khen thưởng, biểu dương các sáng kiến, ý tưởng khả thi, có khả năng áp dụng trong thực tiễn. Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành khen thưởng **03 đơn vị**<sup>7</sup> có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, tham gia tốt các hội thi sáng tạo Trung ương và tỉnh tổ chức. Trong tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo vì môi trường” với sự tham gia của **13 gian** hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo, sản phẩm tái chế; tổ chức tọa đàm Tuổi trẻ với công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời giao lưu chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai giải pháp mới trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa các cấp bộ đoàn. Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành trao giải hội thi “Ống kính xanh” năm 2018 cho 14 tác phẩm xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn duy trì tổ chức và vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hội thi như “Bắt tên lửa nước”, “Tái chế xanh”...

Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai như: Ban Quản lý điều hành vốn chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” của tỉnh tiến hành họp xét và trao **01 dự án** cho thanh niên với trị giá **63 triệu đồng**. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống bằng nhiều hình thức phong phú. Nổi bật trong tháng, Ban Thường vụ huyện đoàn Châu Thành đã trao 07 dự án khởi nghiệp với trị giá **70 triệu đồng**. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức lễ trao **300 suất** học bổng “Gieo mầm tri thức” cho các em học sinh nghèo có thành tích học tập khá, giỏi trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị học bổng là **600 triệu đồng**.

### 3. Các nội dung hoạt động khác

Trong tháng, các cấp bộ Đoàn tập trung cho công tác tổ chức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018<sup>8</sup>.

Định hướng hoạt động Hội LHTN Việt Nam các cấp tập trung chuẩn bị và tổ chức chuỗi hoạt động chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2019 theo hướng đổi mới nội dung và phương thức các hoạt động tình nguyện ngay từ đầu năm. Tiếp tục tổ chức các hoạt động quốc tế và đối ngoại thanh niên ở các địa phương có đường biên giới giáp nước Campuchia. Trong tháng, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành đối chiếu bản ghi nhớ

<sup>5</sup> Huyện Dương Minh Châu

<sup>6</sup> Thành phố phối hợp với huyện đoàn Dương Minh Châu

<sup>7</sup> Huyện đoàn Dương Minh Châu, Hòa Thành, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

<sup>8</sup> Đến nay có 6/16 đơn vị Đoàn cấp huyện đã tổ chức Hội nghị: huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Hòa Thành, Công ty Cp Cao su Tân Biên, Công ty Cp Cao su Tây Ninh

với Hội LHTN tỉnh Prey Veng, Tbong Khmum để thống nhất các nội dung sẽ ký kết hợp tác trong thời gian tới.

Công tác lãnh đạo Hội đồng Đội được thực hiện đảm bảo theo chương trình kế hoạch đề ra, theo đó Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức các đoàn đi khảo sát công tác Đoàn, Đội trường học tại 9/9 huyện, thành phố; Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức các buổi tập huấn Ban Chỉ huy liên đội. Trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân, phong trào Đoàn, Đội trường học ở các địa phương diễn ra sôi nổi với hoạt động như: tổ chức hội thi “Tiếng hát vành khuyên”, “Tiếng hát dưới mái trường”, tặng **02 căn**<sup>9</sup> nhà khăn quàng đỏ, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”... tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên tham gia, thể hiện năng khiếu, tạo sức lan tỏa của các hoạt động phong trào.

#### **4. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn**

**4.1. Công tác đoàn viên:** Số liệu đoàn viên trong tháng 01/2019 (từ ngày 15/12/2018 – 15/01/2019), cụ thể:

- + Kết nạp **246 đoàn viên**.
- + Chuyển đến: **45 đồng chí**.
- + Trưởng thành đoàn: **31 đồng chí**.
- + Xóa tên: **11 đồng chí**.
- + Chuyển đi: **37 đồng chí**.
- + Tổng số đoàn viên hiện nay là **35.569 đoàn viên**.

#### **4.2. Công tác cán bộ:**

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành sáp nhập bộ máy các ban chuyên môn, văn phòng. Theo đó, giảm từ 6 ban chuyên môn, văn phòng xuống còn 5 ban chuyên môn, văn phòng (trên cơ sở sáp nhập Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và Ban Thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị), điều động **03 đồng chí**<sup>10</sup> Trưởng ban và **01 đồng chí** phó ban nhận nhiệm vụ mới và chuyển công tác **01 đồng chí**<sup>11</sup> sang đơn vị mới. Trong phiên họp Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ tư (khóa XIII), Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng đã cho ý kiến kiến toàn **02 đồng chí**<sup>12</sup> ủy viên Ban Chấp hành.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn theo sự chỉ đạo của cấp ủy và Nghị quyết số 18 của Trung ương Đảng.

**4.3. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn:** Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai kế hoạch đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh theo chủ trương 1+2 của Trung ương Đoàn, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể

<sup>9</sup> Huyện Châu Thành (01 căn), Dương Minh Châu (01 căn)

<sup>10</sup> Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

Đ/c Trưởng Ban TNNTCNVC&ĐT giữ chức vụ Chánh Văn phòng

Đ/c Trưởng Ban ĐKTHTN giữ chức vụ Trưởng Ban phong trào

<sup>11</sup> Đ/c Phó Ban TNNTCNVC&ĐT sang công tác tại Công ty TNHH MTV TNXP Tây Ninh.

<sup>12</sup> Kiến toàn ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu của Sư đoàn Bộ binh 5 và Bộ CHQS tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019. Các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai việc "Xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động", chủ trương 1+1 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

**4.4. Công tác kiểm tra, giám sát:** Ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ và Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn năm 2019. Ban Thường vụ Đoàn các cấp tổ chức khảo sát Đoàn, Đội trường học học kỳ I năm học 2018 – 2019.

**4.5. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng:** các cấp bộ Đoàn tiến hành kiểm điểm, đánh giá tập thể Ban Thường vụ Đoàn các cấp; xếp loại cán bộ công chức năm 2018 đảm bảo theo quy trình, hướng dẫn. Trong tháng, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến cán bộ và tổ chức Đoàn các cấp.

**5. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị:** Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" thông qua các hoạt động phong trào tại địa phương, đơn vị. Trong tháng, các đơn vị đã đề xuất giới thiệu **14 đoàn viên**<sup>13</sup> ưu tú cho Đảng, có **09 đoàn viên**<sup>14</sup> được Đảng kết nạp.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM THÁNG 2/2019

Tiếp tục tổ chức các hoạt động diễn ra từ nay đến cuối năm, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung:

- Tập trung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Triển khai các văn bản liên quan đến công tác thanh niên trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019.
- Tổ chức ra quân Chiến dịch "Xuân Tình nguyện" cấp tỉnh.
- Tổ chức chương trình "Hợp mặt học sinh, sinh viên" nhân dịp Tết Nguyên đán 2019.
- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và vận động mạnh thường quân chăm lo cho đoàn viên, thanh niên công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Trên đây là báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

### Nơi nhận:

- VP I, VP II TW Đoàn;
- Ban TNTH TW Đoàn;
- MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BDV.TU, BNC TU;
- Các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc (website Tỉnh đoàn);
- Lưu Vp.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**



**Hoàng Thị Thanh Thúy**

<sup>13</sup> Tân Châu: 7 ĐVUT; Châu Thành: 2 ĐVUT; Bến Cầu: 5 ĐVUT

<sup>14</sup> Tân Biên: 3 đảng viên; Tân Châu: 4 đảng viên; Châu Thành: 2 đảng viên.